



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๕ มุลดค่าข่าว ๙๙,๒๙๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อุตสาหกรรมแม่กลองสำรวจความคิดเห็น พลักดันเฟชั่นมุสลิมรับประชาคมอาเซียน



นายจารึก ธรรมสุนทร อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ตามที่นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า ปัจจุบันประชากรชาวมุสลิมทั่วโลก มี 1.62 พันล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั่วโลก ในเอเชีย ชาวมุสลิมกว่า 320 ล้านคน ซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นกลุ่มประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีเพราะเป็นแหล่งพลังงานของโลก จึงมีความพร้อมและกำลังซื้อสูงนิยมบริโภคสินค้าระดับพรีเมียมและคำนึงถึงแฟชั่นมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย หากมีข้อมูลทางการตลาด มีความรู้เรื่องการออกแบบเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมจะทำให้ผู้ประกอบการ

สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและความต้องการของลูกค้านี้ได้ อันจะส่งผลถึงรายได้และความอยู่รอดของผู้ประกอบการ และยังช่วยเหลือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานแรกที่ให้ความสำคัญเรื่องเครื่องแต่งกายมุสลิมด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ การบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และให้เป็นผู้นำตลาดในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เราจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม ผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการเสริมสร้างช่องทางทางการตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการยกระดับสินค้าแฟชั่นมุสลิมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยหวังพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างบุคลากรเตรียมความพร้อม

สู่ตลาด AEC

นายจารึก กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.สมุทรสงคราม มีชาวมุสลิม หรือ อิสลาม อาศัยอยู่ประมาณ 5,000 คน โดยตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลปลายโพรงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่ชาวบ้านจะเรียกกันว่า คลองแขก ปัจจุบันมีมัสยิด อยู่บริเวณใกล้กันจำนวน 2 แห่ง ทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จึงร่วมกับวัฒนธรรม จ.สมุทรสงคราม สำรวจความคิดเห็นของชาวมุสลิมในจังหวัดเห็นด้วยหรือไม่ ที่ประเทศไทยจะผลักดัน เครื่องแต่งกายของชาวมุสลิม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 นี้

สราวุฒิ ศรีธนนันท์